



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง แผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๑๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมตามระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วย รวมทั้งใน
กรณีที่พัสดุเกิดการชำรุด ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว นั้น

เพื่อดำเนินการตามระเบียบของทางราชการในการควบคุมดูแลพัสดุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ให้การตรวจสอบสภาพพัสดุที่ผู้ใช้หรือผู้ครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทำ
แผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วย รวมทั้งในกรณีที่พัสดุเกิดการชำรุด ให้หน่วยงาน
ของรัฐดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จึงขอ
ประกาศใช้แผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ของแต่ละสำนักฯ/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสรารุช คุ่มป้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

แผนการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	ประจำเดือน											หมายเหตุ		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๑	ยานพาหนะ -รถยนต์ ทะเบียน กค ๗๘๖๐ ราชบุรี -รถยนต์ ทะเบียน กต ๑๖๑๓ ราชบุรี -รถยนต์ ทะเบียน บย ๖๐๑๔ ราชบุรี -รถกระเช้าทะเบียน ๘๒-๕๐๕๘ ราชบุรี - รถดับเพลิง ทะเบียน บร ๙๖๒ ราชบุรี -รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๕๐๕๘ ราชบุรี - รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ทะเบียน ขลล ๖๗๕ ราชบุรี - รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง ทะเบียน คคณ ๕๔๐ ราชบุรี - รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๒กก ๖๙๑๓ ราชบุรี			↔						↔					- ของเหลวให้เปลี่ยนถ่ายตามรอบการบำรุงรักษาของยานพาหนะแต่ละคัน - สภาพยาง ระบบไฟ ลมยาง ยางรถ น้ำมันเครื่อง และแบตเตอรี่ ให้พนักงานประจำรถเช็คทุกครั้งก่อนใช้งาน - แจ้งฝ่ายพัสดุหากมีการชำรุด
๒	เครื่องปรับอากาศสำนักงาน - ล้างทำความสะอาด - ตรวจเช็ค เต็มน้ำยาแอร์ - อื่นๆ						↔								- แจ้งฝ่ายพัสดุหากมีการชำรุด

๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ / เครื่องพิมพ์	←											→	- แจ็งฝ่ายพัสดุหากมีการชำรุด
๔	ครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัด แต่งกิ่งไม้ เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ	←											→	- แจ็งฝ่ายพัสดุหากมีการชำรุด